



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งระดับควบตำแหน่งว่างทุกกรณี และตำแหน่งที่ผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการไป กรณีเกษียณอายุ และลาออกจากราชการ ซึ่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๑๐/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมอบให้คณะกรรมการประเมินบุคคล ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

คณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ และประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ มีมติให้ข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จำนวน ๓ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินฯ	ส่วนราชการ
๑.	นางณัฐธิดา พุกชิกานนท์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข
๒.	นางขวัญเดือน ต๊ะผั่น	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
๓.	นางจรีนันท์ ติวตานนท์	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

/ทั้งนี้...



ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นจัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงานจะต้องขอรับการประเมินบุคคลใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗



(นางสาวธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์)  
ตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  
ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคล



บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗  
 เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 ตามมติคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง เดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	สัดส่วน ของผลงาน
๑.	นางณัฐธิดา พฤทธิกันนท์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช สาธารณสุข เภสัชกร ชำนาญการ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)	๘๔๔๓๑	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช สาธารณสุข เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)	๘๔๔๓๑	๙๕ %
	ชื่อผลงาน ที่จะส่งประเมิน	สมรรถนะวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน		สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน		
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของสมรรถนะวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน		สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน		
๒.	นางขวัญเดือน ต๊ะผั่น	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ	๙๓๗๒๑	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ	๙๓๗๑๓	๑๐๐ %
	ชื่อผลงาน ที่จะส่งประเมิน	ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จังหวัดสุโขทัย		นักวิชาการสาธารณสุข		
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	แนวทางการประเมินผลขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยกลไก พขอ. โดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองซิปป์ (CIPP Model)		ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)		
๓.	นางจිරินทร์ ติวตานนท์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ	๙๓๗๑๑	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ	๙๓๗๒๔	๑๐๐ %
	ชื่อผลงาน ที่จะส่งประเมิน	ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ดูแล จังหวัดสุโขทัย		นักวิชาการสาธารณสุข		
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	การพัฒนาแบบการมีส่วนร่วมคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย		ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)		